



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง แผนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

โดยที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ประกอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ จึงกำหนดแผนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ดังนี้

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลข่าวสารซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ สกุล การศึกษา ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ตัวเลขหรือหมายเลขที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะขอความยินยอมจากผู้มารับบริการก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนนโยบายนี้

(๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล เมื่อมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ

(๓) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบ

(๔) ข้อจำกัดในการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือตามคำสั่งศาล

(๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสถานที่ปลอดภัย และสำหรับข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตั้งรหัสเข้าสูระบบที่มีความปลอดภัยสูง ยกต่อการคาดเดา และจะต้องไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องทราบรหัสดังกล่าว

/๖)การมีส่วนร่วม...

(๖) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูล ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(๗) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดเก็บตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ถูกละเมิดหรือเกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล ให้งานนิติการเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเป็นความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการทางวินัยหรือตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวนันทนา นาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง